

## กรุงเทพธุรกิจ เล่าเรื่องหุ้น-การเงิน

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์วานนี้ (30ม.ค.) ปิดการซื้อขายที่ 1,826.661 จุด ลดลง 10.88 จุด หรือ 0.59% มูลค่าการซื้อขาย 61,951 ล้านบาท ระหว่างวันดัชนีปรับตัวลดลงไปลึกถึงระดับ 1,821.40 จุด

- แม้ดัชนีตลาดเดือนม.ค. จะผันผวนไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นโอกาสของนักลงทุนและผู้เข้าระดมทุนเสมอ ล่าสุด **ปองธรรม แคนวิงเดิม** รองกรรมการผู้จัดการ **บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ABM** ได้ถูกประกาศแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าซื้อขายได้ในไตรมาส 1 ปีนี้ โดยจะเริ่มเทรดโชว์ในเดือนก.พ. 2561 ABM จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น

เงินที่ได้จากการระดมทุนจะใช้ขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งมีแผนใช้งบลงทุนเบื้องต้น 50 ล้านบาท ในการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่บริเวณภาคใต้ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท แฟนชีวูด อินดัสตริส จำกัด (มหาชน) FANCY (ABM ถือหุ้น 49%) รวมถึงจะจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงทุน 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

**ปัจจุบัน ABM มีรายได้จากในประเทศ 75% และต่างประเทศ 25%** ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยภายใน 2 ปีข้างหน้า คาดว่าสัดส่วนต่างประเทศจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนนักลงทุนที่อยากรู้แนวโน้มการเติบโตของหุ้น ลองย้อนดูขั้นตอนการเติบโตของหุ้น **AGE** ได้ เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มเดียวกันคือ **ครอบครัวควรรสสภาพ**

- ขณะที่ **บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO)** ก็ได้รับการอนุมัติไปแล้งแล้วเช่นเดียวกัน โดย ชโย กรุ๊ป มีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 140 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เงินที่ได้จากการระดมทุนจะใช้ประมูลซื้อกองสินทรัพย์ต่อคุณภาพที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน รวมถึงใช้คืนเงินกู้สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

**ชนะชัย จุลจิราภรณ์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เออีซี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน CHAYO บอกว่า จะสามารถเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้

CHAYO ดำเนินธุรกิจเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ก่อนที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ต่อคุณภาพในปี 2557 ต่อมาในปี 2559 ได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้